

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao năm 2022 tại xã Thọ Vực và Vân Sơn

Ngày 13 và ngày 15/7/2022, UBND huyện tổ chức làm việc với 2 xã Thọ Vực và Vân Sơn về kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm (ATTP) nâng cao năm 2022. Đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP huyện chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có đại diện các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn Hoá, Thể dục, Thể thao và Du lịch huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và thành viên Ban Chỉ đạo về Vệ sinh ATTP xã (Ban Chỉ đạo xã).

Tại buổi làm việc, sau khi đi kiểm tra thực tế các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Thọ Vực và Vân Sơn; nghe Ban Chỉ đạo các xã báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng xã ATTP nâng cao năm 2022 và những kiến nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Năm 2022 là năm đầu triển khai kế hoạch xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao giai đoạn 2022-2025 của tỉnh với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ATTP, nâng cao nhận thức, kiến thức về ATTP cho các tổ chức, cá nhân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo vệ sinh ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cung cấp các sản phẩm thực phẩm chất lượng, an toàn cho cộng đồng, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân. Trong năm 2022 toàn huyện có 6 xã, thị trấn đăng ký xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao trong đó có xã Thọ Vực và Vân Sơn.

Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và báo cáo của 2 xã Thọ Vực và Vân Sơn cho thấy 2 xã đã xây dựng các chỉ tiêu về xây dựng xã ATTP nâng cao, được nêu trong Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của đơn vị cùng với hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên còn nhiều nội dung các tiêu chí xã ATTP nâng cao chưa được thực hiện, một số tiêu chí mặc dù đã có hồ sơ minh chứng nhưng chưa đảm bảo, thậm chí còn mang mang tính hình thức, thiếu thực chất; một số cơ sở sản xuất,

kinh doanh thực phẩm hoạt động chưa đáp ứng được đầy đủ các quy định về vệ sinh ATTP.

Về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên có một số nguyên nhân chính như sau: Công tác tham mưu của cán bộ đầu mối về ATTP của các đơn vị không đầy đủ, kịp thời; công tác chỉ đạo điều hành của các xã trong việc duy trì các tiêu chí vệ sinh ATTP, công tác xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP nâng cao chưa được chú trọng thực hiện thường xuyên, quyết liệt; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của huyện về xây dựng xã ATTP nâng cao chưa được Ban Chỉ đạo các xã chú trọng nghiên cứu, thực hiện, dẫn đến công tác xây dựng xã ATTP nâng cao thiếu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Đến nay nhiều tiêu chí quan trọng trong bộ tiêu chí xã ATTP nâng cao chưa được thực hiện hoặc thực hiện hình thức, không đạt yêu cầu đề ra.

2. Những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới

Để công tác xây dựng xã ATTP nâng cao triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hoàn thành các tiêu chí xã ATTP nâng cao, yêu cầu Đảng uỷ, UBND các xã Thọ Vực và Vân Sơn khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Đảng uỷ xã cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện các tiêu chí xã ATTP nâng cao. Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các ngành đoàn thể, UBND xã, cấp ủy thôn tập trung cao độ, chung tay chung sức trong công tác xây dựng xã ATTP nâng cao.

2.2. Ban Chỉ đạo xã khẩn trương rà soát toàn bộ các tiêu chí xã ATTP nâng cao theo nội dung Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, đánh giá toàn bộ các nhóm tiêu chí, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giám sát cộng đồng thực hiện các nhóm tiêu chí, thiết lập hồ sơ; thường xuyên giao ban, nắm bắt tiến độ hàng tuần để đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện.

2.3. Đề nghị Ban Chỉ đạo xã tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của các cơ quan, các ngành cấp huyện trong buổi làm việc, khẩn trương thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên đấu mối với các phòng, ban chuyên môn của huyện để được hướng dẫn, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, vai trò công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, công tác xây dựng xã ATTP nâng cao nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức, nội dung (đăng bài trên cổng thông tin, cập nhật thông tin cơ sở trên hệ thống quản lý ATTP, tăng cường hiệu quả, thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, qua các cuộc họp thôn, các cuộc họp của Mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể...).

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể với UBND cấp xã, tổ chức tập huấn kiến thức cho thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giám sát cộng đồng, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và yêu cầu đề ra.

- Thực hiện kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đảm bảo các điều kiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý, xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở không chấp hành các điều kiện đảm bảo vệ sinh ATTP theo quy định.

- Cải tạo nâng cấp, chỉnh trang, vệ sinh môi trường các chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Công thương về thẩm tra công nhận lại chợ kinh doanh đảm bảo ATTP, cụ thể chợ Cầu Đất xã Vân Sơn trước ngày 20/7/2022 và Chợ Quán Chua xã Thọ Vực trước ngày 30/7/2022.

- Tổ chức lấy mẫu giám sát ATTP: Yêu cầu các xã định kỳ hàng tháng lấy mẫu thực hiện giám sát ATTP trên địa bàn xã.

- Công tác hồ sơ: Ban Chỉ đạo các xã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên của Ban Chỉ đạo theo hướng thành viên được giao phụ trách tiêu chí nào thì phải hoàn thiện hồ sơ minh chứng tiêu chí đó. Yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu của tiêu chí, tránh tình trạng hình thức, đối phó. Ban Chỉ đạo xã hoàn thiện hồ sơ tiêu chí xã ATTP nâng cao gửi về UBND huyện (qua Văn phòng Điều phối về Vệ sinh ATTP) để thẩm tra và trình tỉnh thẩm định trước ngày 20/8/2022.

2.4. Giao các phòng ban, cơ quan của huyện được giao phụ trách tiêu chí tăng cường thời gian bám sát cơ sở, hướng dẫn đôn đốc các xã hoàn thiện các tiêu chí, tiến hành thẩm tra hồ sơ, trình tổ thẩm định của tỉnh về thẩm định trước ngày 30/8/2022.

2.5. Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP huyện (phòng Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực) thường xuyên theo dõi, nắm bắt tiến độ của các xã, báo cáo Ban Chỉ đạo huyện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng tiêu chí xã, thị trấn ATTP phẩm nâng cao năm 2022 tại xã Thọ Vực và Vân Sơn để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV Huyện ủy (báo cáo);
- CT, các PCT UBND huyện (báo cáo);
- ĐU, UBND các xã Thọ Vực, Vân Sơn (thực hiện);
- TT các cơ quan, đơn vị liên quan (thực hiện);
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Quản Trọng Thế